

## ปริญญาวิตยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์



**นายธีระศักดิ์ เตรียมชัยศรี** เกิดเมื่อวันที่ ๒๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๙๔ ปัจจุบัน อายุ ๖๘ ปี สำเร็จการศึกษา วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาเครื่องกล จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อ พ.ศ. ๒๕๖๖ และบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการงานก่อสร้าง จากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช เมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๖ ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ประธาน บริษัท เจซีเอ็ม เอ็นจิเนียริ่ง คอนเซ็ปท์ จำกัด บริษัท เจ.ซี เครื่องจักรกลและโยธา จำกัด และบริษัท ยูโร เบสท์ เทคโนโลยี จำกัด

**นายธีระศักดิ์ เตรียมชัยศรี** เป็นบุคคลผู้ประสบความสำเร็จอย่างยิ่งในการประกอบวิชาชีพ ด้านนวัตกรรมการแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร ได้ก่อตั้งบริษัท เจซีเอ็ม เอ็นจิเนียริ่ง คอนเซ็ปท์ จำกัด บริษัท เจ.ซี เครื่องจักรกลและโยธา จำกัด และบริษัท ยูโร เบสท์ เทคโนโลยี จำกัด ซึ่งดำเนินกิจการอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๒๒ จนถึงปัจจุบัน ปรากฏเป็นที่ยอมรับในระดับประเทศ อาทิ ๑) ระบบงานสำเร็จรูปสำหรับสร้างโรงงาน (FAST FACTORY SYSTEM) ซึ่งเป็นระบบงานที่ใช้ก่อสร้างอาคารโรงงานคลังสินค้าและสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็ว ได้มาตรฐานและราคาประหยัด ๒) ชุดเครื่องจักรแปรรูป อาหาร ยา สมุนไพร เคมีภัณฑ์ที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง ได้แก่ เครื่องสกัดด่วน (HI-SPEED EXTRACTOR), เครื่องระเหยชั้นชนิดฟิล์มบาง (HI-NUTRITION FALLING FILM EVAPORATOR), เครื่องอบทำผงแห้งแบบพ่นฝอย (HI-YIELD SPRAY DRYER) และอื่น ๆ จนได้รับรางวัลมาอย่างต่อเนื่อง ได้แก่รางวัล BEST OF THE BEST TECHNOLOGY ปี ๒๕๕๐ และรางวัลเชิดชูเกียรติผู้ประกอบการที่มีการพัฒนาการอย่างต่อเนื่อง ปี ๒๕๕๕ จากกระทรวงวิทยาศาสตร์ รางวัล Premium Product Of Thailand The Pride of Thais ปี ๒๕๕๙ จากกระทรวงอุตสาหกรรม รางวัล SMEs ดีเด่น 2017 แห่งชาติ ครั้งที่ ๙ กลุ่มผู้ผลิตเครื่องจักรกล จากสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และรางวัลโดดเด่นด้านนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ ปี ๒๕๖๐ จาก SME Thailand Awards 2017

**นายธีระศักดิ์ เตรียมชัยศรี** มีคุณูปการต่อสังคมและประเทศชาติ ด้วยการดำเนินธุรกิจที่ให้ความสำคัญต่อข้อบังคับพื้นฐานและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และได้จัดตั้งศูนย์เรียนรู้เทคโนโลยีการอบแห้งแบบพ่นฝอย ให้เป็นสถานที่เพื่อการศึกษา วิจัยพัฒนา และได้จัดอบรมสัมมนาเกี่ยวกับเทคโนโลยีการอบแห้งแบบพ่นฝอยให้แก่กลุ่มเกษตรกร ผู้ประกอบการ วิสาหกิจชุมชน สหกรณ์ สถาบันการศึกษา หน่วยราชการและผู้สนใจทั่วไปโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๖ จนถึงปัจจุบันรวม ๓๖ ครั้ง รวมทั้งมีคุณูปการต่อมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ โดยให้การสนับสนุน ทั้งด้านการจัดการศึกษา การวิจัย และการบริการวิชาการ แก่คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร สนับสนุนการพัฒนานักศึกษาในโครงการส่งเสริมศักยภาพนักศึกษาและสหกิจศึกษา ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็นต้นมา ได้ร่วมงานวิจัยเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีการแปรรูปอาหารและร่วมจัดสัมมนาทางวิชาการด้านการแปรรูปอาหารและสมุนไพร รวมทั้งให้ความร่วมมือในการบริหารจัดการ โดยเป็นคณะกรรมการประจำคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๑

**จากผลงานและความสำเร็จในวิชาชีพ** ด้านนวัตกรรมการแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร และบำเพ็ญกรณียกิจด้วยความคิดริเริ่มและได้อุทิศตนเกิดประโยชน์แก่สังคม รวมทั้งให้ความร่วมมือในการพัฒนามหาวิทยาลัยในทุกพันธกิจ จนปรากฏเป็นที่ยอมรับ เป็นประโยชน์ เป็นแบบอย่างที่ดี สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ จึงเห็นสมควรมอบปริญญาวิตยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ เพื่อเป็นเกียรติประวัติสืบไป